



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1.1 เพิ่มสะสมผลงาน (Portfolio 1)

.....

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. รหัสคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้

รหัส	คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวนรับ
10050214111701A	คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต	15
10050417112701A	คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)	5
10050417112702A	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)	5
10050417112703A	วท.บ. อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)	5
10050124903601B	วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	15
10050424903601B	ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)	5
รวม		50

3. คุณสมบัติเฉพาะ ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก ของแต่ละคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

5. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

6. การรับสมัคร

ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ www.tuadmissions.in.th ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2565

หลังจากนั้นให้ผู้สมัครไปดำเนินการลงทะเบียนในระบบของ ทปอ. อีกครั้ง เมื่อ ทปอ. เปิดให้ลงทะเบียนแล้วในวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

การสมัคร

- วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th
 - เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 - ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น.
- วันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2565 ชำระเงินผ่านระบบ Smart Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามเวลาทำการของธนาคาร
- วันที่ 1 - 19 ตุลาคม 2565 ทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง) โดยยื่นคำร้องออนไลน์ ที่ www.tuadmissions.in.th

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร

ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน

ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียนไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้ระบบรับสมัคร

ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือกสมัครโครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และอัปโหลดไฟล์ Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร

4.1) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีกรอกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้องขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ หรือก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัคร

4.2) ผู้สมัครนำไปแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ตไปยื่นชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มีได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Smart Bill Payment หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ

4.3) ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชำระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลในใบเสร็จการชำระเงินถูกต้องตามใบแจ้งการชำระเงินจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้งการชำระเงินให้เรียบร้อยแล้วและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

หมายเหตุ :

1) กรณีมีการนำใบสมัครที่ทำการยกเลิกในระบบแล้วไปชำระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนำข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนำใบสมัครไปชำระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทำการยกเลิกไปแล้ว

2) การตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน ที่ www.tuadmissions.in.th ในกรณีสถานะการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถทักท้วงและยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ www.tuadmissions.in.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ระหว่างวันที่ **1 - 19 ตุลาคม 2565** หากพ้นกำหนดแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคำร้องใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4441-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์

3) ผู้สมัครหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้กรอกคำร้องออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ www.tuadmissions.in.th พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-4440-79 ต่อ 1935-1937 หรือทางเพจ Facebook: งานรับเข้า ม. ธรรมศาสตร์

โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครก่อนการชำระเงิน

ในกรณีที่ชำระเงินชำระหรือนำไปที่ยกเลิกการสมัครไปชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

7. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)

8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์หากถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้

9. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

9.1 เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

- (1) ต้องเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- (2) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- (3) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

9.2 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้ทราบภายหลัง ที่ www.reg.tu.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 025644440-79 ต่อ 1603-1609 และ 1626

10. หลักสูตรและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์แต่ละคณะ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

Chali C.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1.1 เพิ่มสะสมผลงาน (Portfolio 1)

กำหนดการ	วัน เดือน ปี	สถานที่ / เว็บไซต์
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป	student.mycas.com
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2565 เปิดระบบรับสมัครเวลา 09.00 น. ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น. 	www.tuadmissions.in.th
ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Smart Bill Payment	วันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2565 (ปิดชำระเงินตามเวลาทำการธนาคาร)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัคร (กรณีสถานะและข้อมูลไม่ถูกต้อง)	วันที่ 1 - 19 ตุลาคม 2565	www.tuadmissions.in.th ระบบคำร้องออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565	www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ์	วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2565	รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบ พร้อมการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	วันที่ 1 ธันวาคม 2565	student.mycas.com หรือ www.tuadmissions.in.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ.	วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566	student.mycas.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ประกาศโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566	www.tuadmissions.in.th
ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ <ul style="list-style-type: none"> การจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การจดทะเบียน การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง	สำนักงานทะเบียนนักศึกษา www.reg.tu.ac.th
เปิดภาคการศึกษา	เดือนสิงหาคม 2566 (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์		
รหัสสาขา 10050214111701A	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	จำนวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <input checked="" type="checkbox"/>		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ (4-5 ภาคการศึกษา) <input type="checkbox"/> 2.50 <input type="checkbox"/> 2.75 <input checked="" type="checkbox"/> 3.50 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>4.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 (4-5 ภาคการศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา และเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกวิชา</p> <p>4.2 มีแฟ้มสะสมผลงานที่มีผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป</p> <p>5. เกณฑ์เฉพาะอื่น ๆ เช่น ไม่พบตาบอดสี</p> <p>6. การตรวจสุขภาพ <u>(ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น)</u></p> <p>ให้นำผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดย พิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้</p> <p>(1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ</p> <p>(2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ</p> <p>(3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา)</p> <p>(4) ตรวจตาบอดสี</p> <p>(5) ตรวจการมองเห็น (VA)</p>		
เกณฑ์การคัดเลือก		
<p>1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี</p> <p>2. จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)</p> <p>3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร</p> <p>4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ</p> <p>5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด</p>		
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้		
<p>หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ</p> <p>หน้า 2 ประวัติการศึกษา</p> <p>หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)</p> <p>หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)</p> <p>หน้า 5 ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)</p> <p>หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)</p> <p>หน้า 7 - 10 ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป</p> <p>ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร</p>		

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องบรรยาย 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mycas.com
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ student.mycas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์รังสิต : 02-5644440-5 ต่อ 7323 , 7397 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nursetu

คณะสาธารณสุขศาสตร์		
รหัสสาขา 10050417112701A	วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)	จำนวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 10050417112702A	วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)	จำนวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 10050417112703A	วท.บ.อนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)	จำนวนรับ 5 คน
<p>คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input checked="" type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต <input checked="" type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต</p> <p><input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ (4-5 ภาคการศึกษา) <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>4.1 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ</p> <p>4.2 สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>4.2.1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ</p> <p>4.2.2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 2) มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง (2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ <p>4.2.3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้</p>		
<p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี 2. จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) 3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 		
<p>Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้</p> <p>หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ</p> <p>หน้า 2 ประวัติการศึกษา</p> <p>หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)</p> <p>หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)</p> <p>หน้า 5 ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)</p> <p>หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)</p> <p>หน้า 7 - 10 ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป</p>		

<p>ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร</p>	
<p>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์</p> <p>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th</p>
<p>สอบสัมภาษณ์</p> <p>วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565</p> <p>การรายงานตัว เวลา 08.30 น.</p>	<p>สถานที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</p>
<p>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก</p> <p>วันที่ 1 ธันวาคม 2565</p>	<p>ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mycas.com</p>
<p>ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ.</p> <p>วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ student.mycas.com</p>	
<p>ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา</p> <p>วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566</p>	<p>ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th</p>
<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทร 054-237-999 ต่อ 5605 เว็บไซต์ https://fph.tu.ac.th/ อีเมล edulampang@fph.tu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat</p>	

วิทยาลัยสหวิทยาการ		
รหัสสาขา 10050124903601B	ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)	จำนวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <input checked="" type="checkbox"/>		
<p>1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> กศน.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย</p> <p>2. หน่วยกิตกลุ่มสาระชั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>3. คะแนน GPAX ชั้นต่ำ (4-5 ภาคการศึกษา) <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด</p> <p>4. เกณฑ์เฉพาะอื่นๆ 1. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 2. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง</p>		
<p>เกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <p>2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <p>3. มีแฟ้มผลงาน (Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประวัติ, การทำกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงานนั้น ๆ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมทางวิชาการ: เป็นกิจกรรมเข้าแข่งขัน/ประกวดที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ - กิจกรรมทางสังคม: เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยเป็นผู้นำกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทโดดเด่นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างพลวัตและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม <p><u>โดยต้องทำเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถอ่านรายละเอียดทุกอย่างได้ชัดเจน</u></p> <p>4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ</p> <p>5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นขั้นสุดท้าย</p> <p>6. เรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรกำหนด โดยมีความยาวของเนื้อหา 1 หน้ากระดาษ A4 (หากเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่วนที่เกินจะไม่ได้รับการพิจารณา) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16</p>		
<p>Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้</p> <p>หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร</p> <p>หน้า 2 ประวัติการศึกษา</p> <p>หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)</p> <p>หน้า 4 รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ</p> <p>หน้า 5 ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5-6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา</p> <p>หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)</p> <p>หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หน้า 8 สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)</p> <p>หน้า 9 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)</p> <p>หน้า 10 เรียงความในหัวข้อ "สืบเนื่องจากวิกฤตสุขภาพ การเมือง เศรษฐกิจสังคม ที่กำลังเกิดขึ้น ท่านคิดว่าโลกนี้ยังน่าอยู่หรือไม่? ใช้มุมมองทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายวิเคราะห์" ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16</p>		

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร	
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565	ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 การรายงานตัว เวลา 08.30 น.	สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2565	ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mycas.com
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ student.mycas.com	
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566	ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร 02-613-2859 เว็บไซต์ https://ci.tu.ac.th/ อีเมล ppe.admission@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/PPETHaprachan	

วิทยาลัยสหวิทยาการ		
รหัสสาขา 10050424903601B	ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)	จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร <input checked="" type="checkbox"/>		
1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ปวช. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> กศน. <input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย		
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระชั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์ <input type="checkbox"/> คณิตศาสตร์ <input type="checkbox"/> ภาษาต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
3. คะแนน GPAX ชั้นต่ำ (4-5 ภาคการศึกษา) <input type="checkbox"/> 2.50 <input checked="" type="checkbox"/> 2.75 <input type="checkbox"/> 3.00 <input type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
4. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด		
เกณฑ์การคัดเลือก		
1. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3. มีแฟ้มผลงาน (Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประวัติ, ทำกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานประกอบกิจกรรมหรือหนังสือรับรองผลงาน นั้น ๆ และเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลักสูตรฯ กำหนด 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด		
Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้		
หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร		
หน้า 2 ประวัติการศึกษา		
หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)		
หน้า 4 รางวัล และประกาศนียบัตรต่าง ๆ		
หน้า 5 ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ (ปพ.1) (เกรด 5 - 6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา		
หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)		
หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
หน้า 8 สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)		
หน้า 9 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)		
หน้า 10 เรียงความในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและการดำรงอยู่ของสังคม” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 (โดยให้เขียนเรียงความแนบมาในหน้าสุดท้ายของ Template Portfolio)		
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร		
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์		
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th		

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th และ student.mycas.com
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลาง ของ ทปอ. วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ student.mycas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทร 054-237999 ต่อ 5334 , 085-694 8037 เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th อีเมล ppe-lampang@outlook.com Facebook : https://www.facebook.com/PPELampang